



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Họp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 21/3, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" của

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN TÙNG

Khai trương Báo Thái Bình điện tử

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai trương Báo Thái Bình điện tử.

Ảnh: THÀNH TÂM

Xử lý nghiêm các trường hợp đi xe máy điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Sáng ngày 21/3, Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Quý I/2018, các cấp, các ngành có nhiều biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông được kiểm soát. Từ ngày 16/12/2017 đến ngày

15/3/2018, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 10 người. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra tại nhiều nơi. Tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng tiếp tục tái diễn.

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG

THÀNH ỦY Triển khai kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thành ủy Thái Bình vừa triển khai kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí. Chỉ rõ những việc

đã làm được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biểu dương phải bảo đảm khách quan, chính xác, có tác dụng cổ vũ, động viên.

MINH NGUYỆT

"Nước với thiên nhiên" - chủ đề ngày Nước thế giới năm 2018

Ngày Nước thế giới năm 2018 có chủ đề "Nước với thiên nhiên" hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Nước thế giới; các địa phương tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tọa đàm, hội thảo khoa học, treo băng rôn, khẩu hiệu về ngày Nước thế giới; kêu gọi, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường nước; phát động phong trào không lán chiếm sông, hồ; trồng cây xanh bảo vệ nguồn nước; phát tờ rơi, phóng sự về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước khác theo chủ đề ngày Nước thế giới năm 2018 tại các tổ dân phố, thôn xóm, khu dân cư trên địa bàn.

ĐỨC DUNG

TIỀN HẢI Kiểm tra đê, kè, cống trước mùa mưa bão; chăm sóc cây màu vụ xuân

Để chủ động phòng, chống lụt, bão, huyện Tiền Hải đã kiểm tra toàn bộ tuyến đê biển số 5 và số 6, các tuyến kè và các cống qua đê nhằm đánh giá hiện trạng công trình, xác định rõ các trọng điểm xung yếu, lập phương án để xuất cấp trên hồ trợ kinh phí sửa chữa kịp thời. Yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cao khả năng phòng, chống lụt bão của hệ thống đê, kè, cống. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm Luật Điều như làm nhà, xây dựng lán, tường rào trong phạm vi hành lang bảo vệ đê, kè...

Gieo trồng đúng khung thời vụ, 1.850ha cây màu xuân của huyện Tiền Hải đang phát triển, sinh trưởng tốt, trong đó 385ha lạc, 80ha đậu tương, 155ha ngô, 200ha khoai lang, rau màu các loại 1.050ha... Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu xuân. Huyện chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, xới gốc, bón phân cân đối theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh để có hướng xử lý. Trong đó, để phòng các loại sâu bệnh lổ cổ rệp, bệnh nấm mốc, mốc trắng, sâu đục nõn, sâu xám..., kịp thời phun thuốc phòng, trừ, bảo vệ an toàn cho diện tích cây màu xuân.

MANH THẮNG

ĐÔNG HƯNG Triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè

Sáng ngày 21/3, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018.

Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng vắc-xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện từ ngày 25/3 đến ngày 15/4/2018. Tiêm phòng bổ sung vào các tháng còn lại cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới đến tuổi tiêm phòng và vật nuôi chưa tiêm phòng đợt đại trà. Trong đó, tiến hành tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnh tụ huyết trùng. Tiêm phòng các bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống; tiêm phòng dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng cho đàn lợn thịt và tiêm phòng dịch tả, phó thương hàn cho đàn lợn con trên 20 ngày tuổi. Đối với đàn chó, mèo tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại. Đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Niu-cát-xon, cúm gia cầm, dịch tả. Để chiến dịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, các xã, thị trấn cần tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện.

THU HIỀN

Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVIII

Trong hai ngày 20 - 21/3, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Công đoàn ngành Y tế hiện quản lý 43 công đoàn cơ sở với hơn 5.400 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn ngành Y tế đã phát huy vai trò, quy tụ, vận động đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII đề ra. Trong nhiệm kỳ có trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 1.700 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua các cấp...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là chương trình xây dựng mái ấm công đoàn. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm "Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ". Đổi mới nội dung, tăng cường hoạt động vì người lao động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tập huấn tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng

Sáng ngày 21/3, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức tập huấn tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng trưởng của Bệnh viện.

Trong thời gian 3 ngày (21 - 23/3), các học viên được tập huấn kiến thức và kỹ năng về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng xử với người bệnh; xác định chính xác người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc y tế; an toàn người bệnh trong môi trường chăm sóc và sử dụng trang thiết bị y tế; kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh.

Sau tập huấn, học viên có khả năng quản lý thiết yếu trong việc xác định vấn đề, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá công tác chăm sóc người bệnh và quản lý các nguồn lực

(Xem tiếp trang 4)
HÀ DUNG

Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt

(Xem trang 2)



Trái cây Việt Nam được người tiêu dùng tin tưởng.

Chuyển biến tích cực trong tổ chức hội xuân

(Xem trang 3)